

ด่วนที่สุด
ที่ อต ๐๐๒๓.๓/ว ๖๕๕



ศาลากลางจังหวัดอุดรดิตถ์
ถนนประชานิมิตร อต ๕๓๐๐๐

๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5}) ไฟป่าและหมอกควันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุดรดิตถ์
อ้างถึง หนังสือจังหวัดอุดรดิตถ์ ด่วนที่สุด ที่ อต ๐๐๒๓.๓/ว ๖๕๕ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๐.๒/ว ๓๙๙๔
ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดอุดรดิตถ์แจ้งชักจูงแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5}) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการใช้งบประมาณในการช่วยเหลือประชาชน และแนวทางการดำเนินการตามกฎหมายกับจุดไฟเผาต่อซังข้าวหรือพืชไร่ต่าง ๆ และเผาป่า ทำให้เกิดเหตุรำคาญ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า มติที่ประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5}) ไฟป่าและหมอกควันให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายให้ทบทวนและจัดทำแผนเผชิญเหตุสำหรับใช้แก้ปัญหาในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ทำงานเชิงรุกมากขึ้น กำหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน จัดชุดปฏิบัติการให้เข้าถึงครอบคลุมทุกที่ ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พิจารณางดเว้นกิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่นละออง เช่น การก่อสร้าง การคมนาคม เป็นต้น และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดูแลพื้นที่จุดเผา จุดเสี่ยง รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้ความรู้สร้างความเข้าใจถึงสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองในพื้นที่ วิธีปฏิบัติตนที่ถูกต้อง และการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง ในการนี้ ขอความร่วมมือให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5}) ไฟป่าและหมอกควัน ตามมาตรการและแนวทางดังกล่าว สร้างความเข้าใจกับประชาชน เครื่องครัดในการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้จุดไฟเผาต่อซังข้าวและพืชไร่ต่าง ๆ และเผาป่าอันเป็นเหตุของปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5}) สอดส่องดูแลมิให้มีการลักลอบเผาขยะในที่สาธารณะและที่เอกชน รวมทั้งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่และแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร. ๐-๕๕๕๐-๓๐๐๘ ต่อ ๓
ผู้ประสานงาน นายภูวนาด สุนิล ๐๘-๗๘๔๓-๘๗๗๒

(นายสหวีช อภิชัยวิศรุตกุล)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรดิตถ์

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๒๐ ๒/ว ๓๕๕๕



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5}) ไฟป่าและหมอกควันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างอิง ๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘ ๒/ว ๐๕๓๓ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓

๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔ ๕/ว ๐๕๒๔ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดชักซ้อมแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5}) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการใช้งบประมาณในการช่วยเหลือประชาชนและแนวทางการดำเนินการตามกฎหมายกับจุดไฟเผาตอซังข้าวหรือพืชไร่ต่าง ๆ และเผาป่าทำให้เกิดเหตุรำคาญ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่า มติที่ประชุมกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5}) ไฟป่าและหมอกควันให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายให้ทบทวนและจัดทำแผนเผชิญเหตุสำหรับใช้แก้ปัญหาในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ทำงานเชิงรุกมากขึ้น กำหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน จัดชุดปฏิบัติการให้เข้าถึงครอบคลุมทุกที่ ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พิจารณางดเว้นกิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่นละออง เช่น การก่อสร้าง การคมนาคม เป็นต้น และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดูแลพื้นที่จุดเผา จุดเสี่ยง รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจถึงสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองในพื้นที่ วิธีปฏิบัติตนที่ถูกต้อง และการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง ในการนี้ ขอความร่วมมือให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5}) ไฟป่าและหมอกควัน ตามมาตรการและแนวทางดังกล่าว สร้างความเข้าใจกับประชาชน เคร่งครัดในการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้จุดไฟเผาตอซังข้าวและพืชไร่ต่าง ๆ และเผาป่า อันเป็นเหตุของปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5}) สอดส่องดูแลมิให้มีการลักลอบเผาขยะในที่สาธารณะและที่เอกชน รวมทั้งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่และแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดตามหนังสือที่อ้างถึงด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายประยูร รัตนเสนีย์)

กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๒๕๑ ๕๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๒

โทรสาร ๐๒ ๒๕๑ ๒๐๖๖

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น